

กิจกรรมฟื้นฟูชีวิตสามล้อถีบเมืองอุดร ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

เทศบาลนครอุดรธานี และโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จ.อุดรธานี

สามล้อถีบนั้น ถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของเมืองอุดรมาในอดีต แต่ปัจจุบันสามล้อถีบแรงคนกำลังจะถูกแทนที่ด้วยรถสกปรกแบบสกปรก โครงการนี้จึงได้ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการเดินทางในระยะใกล้ด้วยยานพาหนะที่ไม่ใช้น้ำมัน เป็นการร่วมลดภาวะโลกร้อน ด้วยการเชื่อมโยง “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ในการส่งเสริมการเดินทางด้วยสามล้อถีบสำหรับการเดินทางในระยะใกล้ ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายค่าพลังงานน้ำมัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และช่วยอนุรักษ์การใช้สามล้อถีบให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวอุดรต่อไป ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการผลิตรถสามล้อถีบแล้ว

การรวมตัวกันของคนบนหลังอาน

ข้อมูลจากการสำรวจจำนวนสามล้อ และข้อมูลบุคคลของผู้ถีบสามล้อ พบว่าผู้ถีบสามล้อส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และยึดอาชีพถีบสามล้อมายาวนาน เทศบาลจึงได้จัดทำทะเบียนผู้ถีบสามล้อขึ้น และได้ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 84 คน โดยสามล้อที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปรับปรุงสภาพรถสามล้อ และเครื่องแต่งกายของผู้ถีบ ทั้งนี้ ทางเทศบาลได้จัดการอบรมในเรื่องวินัยจราจร รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของผู้ถีบสามล้อ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น และมีการสร้างข้อตกลงด้านราคาอย่างยุติธรรม

ก้าวแรก.. ของการเปลี่ยนแปลง

การดำเนินการฟื้นฟูสามล้อถีบของเมืองอุดร ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่าย อาทิ สมาคมการท่องเที่ยว จ.อุดรธานี, ตำรวจจราจร, สถาบันการศึกษา, ภาคธุรกิจและเอกชน รวมทั้ง ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใช้รถสามล้อถีบมากขึ้น เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางในชีวิตประจำวันของเรา

สามล้อถีบโฉมใหม่ --- ร่มร่วมใจลดโลกร้อน

สามล้อถีบโฉมใหม่ภายใต้แนวคิดความเป็นพื้นที่สีเขียวและคงเอกลักษณ์ของสามล้อถีบแบบดั้งเดิมที่เคยมีมา รวมถึงปรับปรุงภาพลักษณ์ของผู้ถีบสามล้อ ดังนี้

- ผ้าใบหลังคา ใช้สีสดใสขอบเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดอุดรธานี
- ติดชั้นวางเอกสารบรรจุแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
- จัดทำป้ายแสดงราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- เครื่องแต่งกาย เช่น สวมหมวกใบตาล เลือเชิ้ต กางเกงขาสั้น สวมถุงเท้ารองเท้า

ความสำเร็จของโครงการ

ผลสำเร็จของกิจกรรมฟื้นฟูชีวิตสามล้อถีบเมืองอุดร ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา นั้น นอกจากการอนุรักษ์รถสามล้อถีบให้อยู่คู่เมืองต่อไปแล้ว ชาวเมืองก็เริ่มหันมาใช้ยานพาหนะสัญจรที่ยั่งยืน เช่น สามล้อถีบ และจักรยานกันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นวิถีการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยให้อารมณ์ดีเพราะได้ออกกำลังกายด้วยสองเท้า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะทุกคนจะไม่สามารถทำตามวิถีการข้างต้นได้ แม้แต่การหันมาเลือกใช้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถสองแถวประจำทาง ก็ถือเป็นความร่วมมือที่ดีของชาวเมืองในการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นสุข การเข้าร่วมในโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เทศบาลนครอุดรธานีจะดำเนินในเรื่องนี้ให้เป็นวาระของเมือง (Local Agenda) โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการประสานพลังร่วมจากทุกฝ่ายให้เป็นเครือข่ายเพื่อระดมภาวะโลกร้อนของเมืองให้ยั่งยืนสืบไป



การลดภาวะโลกร้อนด้วยสามล้อถีบแรงคน
 จากการดำเนินงานในระยะ 3 เดือนแรก ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการใช้รถสามล้อถีบกันบ้างแล้ว โดยรถสามล้อถีบจำนวน 84 คัน สามารถลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกได้ 3,780 ลิตร คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได้ 8,694 กิโลกรัม